

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี อริยธนะกตวงศ์	รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๙. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูผะกา	อธิการบดี	ติดภารกิจ
๒. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.แหวดาว พิมพ์พันธ์ดี	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย์อรชума หนูน้อย	ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มประชุม ๐๙.๔๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี วิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

**๕.๑ ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอขอปิดหลักสูตร เนื่องจาก ๑) มีหลักสูตรสาขาใหม่ทดแทน ๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ๓) จำนวนผู้สมัครใหม่ ต่ำกว่า ๑๐ คนติดต่อกัน ๓ ปี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ให้หลักสูตรตัดเหตุผลในการปิดหลักสูตรว่ามีหลักสูตรสาขาใหม่ทดแทน ออก และจัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาคงค้าง พร้อมทั้งแผนการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และมอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรจัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาคงค้าง พร้อมทั้งแผนการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมถัดไป

**๕.๒ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑) ขอเปลี่ยนประธานหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ ๒) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา เป็น อาจารย์ ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ **มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า สมอ.๐๘ สามารถระบุได้หรือไม่ว่าท่านใดเป็นประธาน ท่านใดเป็นกรรมการ กรณีที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะเป็นคนละส่วนกับ สมอ.๐๘ เนื่องจากการบริหารจัดการภายใน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ตัดสาระในการปรับปรุงแก้ไขข้อ ๕.๑ ออก เนื่องจากการบริหารจัดการหลักสูตรภายใน

**๕.๓ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีสาระในการปรับปรุง



แก้ไข ดังนี้๑) ขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ ๒) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา เป็น อาจารย์ ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า สมอ.๐๘ สามารถระบุได้หรือไม่ว่าท่านใดเป็นประธาน ท่านใดเป็นกรรมการ กรณีที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะเป็นคนละส่วนกับ สมอ.๐๘ เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ตัดสาระในการปรับปรุงแก้ไข ข้อ ๕.๑ ออก เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรภายใน

#### **๕.๔ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้รับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้เปิดสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอเพื่อพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้

- ๑) ข้อ ๒.๑๔ เขียนอย่างไรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา
- ๒) ข้อ ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔ และ ๒.๑๖ ควรปรับภาษาเขียนให้ชัดเจน ไม่ผูกมัด เช่น ไปประกอบวิชาชีพผู้เรียนต้องสอบเอง
- ๓) หน้า ๓ ให้เพิ่มข้อความในส่วนหมายเหตุ: เป็น กำหนดการและวิธีการจัดการเรียนการสอนในข้อที่ ๓. ...
- ๔) การดูแลนักศึกษา ต้องดูแลจนกว่าจะสอบผ่านหรือไม่ หรือดูแลเฉพาะเรื่องเรียน
- ๕) ประกาศรับสมัครต้องครอบคลุมสถานการณ์ในปัจจุบัน

#### **๕.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเสนอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ รายวิชา EEA๗๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) อาจารย์ผู้สอนเดิม คือ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ เป็น อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย และอาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓



**มติที่ประชุม** อนุมัติการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ รายวิชา EE๗๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) อาจารย์ผู้สอนเดิม คือ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ เป็น อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย และอาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ

**๕.๖ ขอเลื่อนการลงทะเบียนและการชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ - ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ขอเลื่อนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ และไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา (เนื่องจากยังลงทะเบียนไม่ครบ ๕ ภาคการศึกษา) และขอเลื่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้การนำเสนอผลงานวิจัยของข้าพเจ้าทั้งสามคน ไม่สามารถดำเนินการวิจัยที่กำหนดให้ ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยจำเป็นต้องใช้กับบุคคลและผู้ป่วย

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ได้อธิบายนักศึกษาถึงลำดับขั้นตอนแล้วว่านักศึกษาอยู่ระหว่างทำบทที่ ๑-๓ เสนอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไขหลังสอบ เสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

**มติที่ประชุม** มอบบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหลักสูตรทำความเข้าใจกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

**๕.๗ การเซ็นเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และหน้าอนุมัติของนางสาวกาญจนา ศักขลารุณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ พิจารณาคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในการลงนามใบเอกสาร บว.๑๔ และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ของนางสาวกาญจนา ศักขลารุณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา **มติที่ประชุม** ให้เร่งดำเนินการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณะพร โรจน์พิทักษ์กุล เป็นกรรมการ แทน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณะพร โรจน์พิทักษ์กุล เป็นกรรมการ แทน อาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด ตามประกาศแต่งตั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าอาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ไม่ลงนามเอกสาร เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาฟ้องร้องกันในภายหลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และข้อบังคับระบุไว้หรือไม่ว่า กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องลงนามครบทุกท่าน หรือลงนามแทนกันได้หรือไม่

**มติที่ประชุม** มอบบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับงานนิติการ ศึกษาข้อบังคับ หรือประกาศว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้ และแจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป หรือหากไม่สามารถหาทางออกได้ให้นำเข้าพิจารณาอีกครั้งเพื่อหาทางออกร่วมกัน

**๕.๘ ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาของนางสาวพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล นักศึกษาหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า นางสาวพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ถูกประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามกำหนดระยะเวลาที่ ๓๓๖/๒๕๖๒ นักศึกษาจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ประกอบกับอยู่ในช่วงประเมินครูผู้ช่วย จึงได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นอนุบาล ๒ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งไม่คุ้นเคยกับการสอนและงานเอกสาร และโรงเรียนอยู่ในสังกัดเทศบาลจึงมีงานบริการประชาชนในช่วงวันหยุดในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำให้ขาดการติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย แต่ไม่ได้ละทิ้งการทำวิทยานิพนธ์ ได้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงขอความกรุณาคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจักได้ทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จ โดยจะชำระค่ารักษาสถานภาพ พร้อมค่าปรับที่ค้างไว้ให้เป็นปัจจุบัน

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนักศึกษาค้างชำระค่ารักษาสถานภาพและค่าคืนสภาพ รวม ๕ ภาคเรียน และนักศึกษายังไม่ได้สอบ ๓ บท ซึ่งจะหมดระยะเวลาการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** มอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานกับงานนิติกร นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนสภาพ รายละเอียดต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่เหลืออยู่ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิต และการสมัครเข้าศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาพิจารณาตัดสินใจ

**๕.๙ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**

**มติที่ประชุม** อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิจนันท์ สุริวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ขอย้ายระยะเวลาการศึกษา กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

ปิดการประชุม ๑๑.๒๐ น.

  
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม